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กระทรวงเกษตรเร่งเติมปริมาณข้าวสำรองให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมปริมาณและราคาข้าว 

 

เมื ่อว ันที ่ 30 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงเกษตรประชุมแลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นร่วมกับ
คณะกรรมาธิการชุด 4 สภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงอาหารแห่งชาติ ผู้อำนวยการ
หน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมปริมาณและราคาข้าว (BULOG) ผ ู ้อำนวยการบริษัท PT. Rajawali 
Nusantara Indonesia โดยได้หารือการควบคุมปริมาณข้าวสำรอง โดยให้หน่วยงาน BULOG รักษาเสถียรภาพ
ปริมาณข้าวสำรองในประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจากเกษตรกร      
ในพื้นที่ 24 จังหวัดทั่วประเทศ คาดว่าภายในต้นเดือนมกราคม 2566 จะมีผลผลิตข้าวเข้าสู่โกดัง BULOG 
ประมาณ 610,632 ตันอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เก็บข้อมูล (Big Data) ดำเนินการเก็บข้อมูล
อย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ตัวเลขจริงในพื้นที่เก็บเกี่ยว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์
สถานการณ์ปริมาณสำรองอาหารในประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรได้ยืนยันถึงข้อมูลของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติอินโดนีเซีย (BPS) ว่ามีความถูกต้องและตรงตามความจริงในพื้นที่ แต่อาจมีตัวเลขที่เกี่ยวกับราคา      
ที่แตกต่างกัน เนื่องจากราคาข้ึนอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ 

แหล่งที่มา :  www.pertanian.go.id ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
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กระทรวงเกษตรเชื่อม่ันสามารถส่งออกมะม่วงไปญี่ปุ่นได้ 

  

 ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียพยายามจัดการระบบการรับรองสุขอนามัยพืช
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สำนักงานกักกันสินค้าเกษตรของประเทศต่างๆ ซึ่งขณะนี้
สำนักงานกักกันสินค้าเกษตรได้พิสูจน์ให้กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่นเห็นแล้วว่า มะม่วงอินโดนีเซีย
มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถส่งออกไปยังญี่ปุ่นได้  โดยการขอเปิดตลาดมะม่วงอินโดนีเซียส่งออกไปยัง
ประเทศญี่ปุ่นเป็นนโยบายหลักของสำนักงานกักกันสินค้าเกษตร ปัจจุบันเหลือเพียง 1 ขั้นตอนก็จะสามารถ
ส่งออกมะม่วงไปยังญี ่ปุ ่นได้ ทั ้งนี้  เมื ่อ 11 ปีก่อนอินโดนีเซียเคยส่งออกมะม่วงไปยังประเทศญี ่ปุ ่นได้             
แต่เนื่องจากญี่ปุ่นตรวจพบแมลงวันในมะม่วง ทำให้มะม่วงจากอินโดนีเซียถูกระงับการนำเข้าญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นมา 

 นายบัมบัง เลขาธิการสำนักงานกักกันสินค้าเกษตร (IAQA) ได้เปิดเผยหลังการประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของสำนักกักกันพืชและชีวภาพ ณ เมืองเซอมารังว่า มะม่วงเป็นสินค้าที่มีผลผลิตล้นตลาดในประเทศ 
อีกท้ังโอกาสในการส่งออกไปต่างประเทศก็ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากยังมีการตรวจพบแมลงวันในมะม่วงที่ส่งออก
ไปยังญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัด
แมลงศัตรูพืชยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ แต่ขณะนี้ กองวิจัย 
สำนักงานกักกันสินค้าเกษตร ได้ทำการวิจัยมะม่วงในจังหวัดชวาตะวันตกผลปรากฎว่า  ไม่พบแมลงวันใน
มะม่วงแล้ว หากทางการญี่ปุ ่นตรวจไม่พบแมลงในมะม่วงจากอินโดนีเซีย  คาดว่าขั้นตอนการขอเปิดตลาด
ส่งออกมะม่วงไปยังญี่ปุ่นจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังสามารถส่งออกสัปปะรดไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ ภายใต้ข้อตลงกับกระทรวงการศุลกากร (General Administration of Customs 
of the People's Republic China: GACC) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  

แหล่งที่มา :  karantina.pertanian.go.id ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2565 
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กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงช่ืนชมกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทะเล 

 

 กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงมอบรางวัล เพื่อแสดงความชื่นชมแก่กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเล จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์จังหวัดบาหลี กลุ่มอาสาสมัครช่องแคบ มาลา
กาจังหวัดสุมาตราเหนือ กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทะเลมูเตียราฮีตำจังหวัดนูซาเตงการาตะวันตก (NTB)  และ
กลุ ่มอาสาสมัครอนุรักษ์จังหวัดมาลูกูเหนือ ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาและอนุรักษ์ทะเลในประเทศ
อินโดนีเซียให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดมา โดยกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทะเลได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
กิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังผ่านการริเริ่มการใช้แนวปะการังเทียมที่ทำจากคอนกรีตหรือกะลามะพร้าว  
(bioreeftek) กิจกรรมจัดทำแผนแม่บทสวนทางทะเล  (Master Plan Garden) ซึ ่งเป็นการสร้างสวนบน
ชายหาดและสวนปะการังใต้น้ำ ที่หาด Penimbangan บาหลี รวมถึงการให้คำแนะนำชาวประมงเพื่อป้องกัน
การทำประมงผิดกฎหมายในเขตน่านน้ำอินโดนีเซียและมาเลเซีย นับว่าเป็นกลุ่มที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ช่วยให้การทำงานของรัฐบาลในการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

แหล่งที่มา :  kkp.go.id ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2565 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร่วมพิธีส่งออกรังนกไปจนี มูลค่ากว่า 8 พนัล้านรูเปียห ์

 

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายชะห์รูล ยาซีน ลิมโป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย เข้าร่วม
พิธีส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่าประมาณ 8 พันล้านรูเปียห์ (18.18 ล้านบาท) 
การส่งออกครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและผู้ประกอบการในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร 
และเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังไม่เห็นความสำคัญของรังนกมากนัก   
ทำให้การพัฒนาธุรกิจรังนกเป็นไปค่อนข้างช้า แต่ปัจจุบันรัฐบาลเล็งเห็นแล้วว่า รังนกเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม   
ที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง และผู้ที่รักใน
การดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ อาหาร
เพ่ือสุขภาพ ยา และเครื่องสำอาง เป็นต้น จึงเกิดความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจรังนก 
เป็นการสร้างงานให้คนในชุมชนอีกด้วย 

 นายชะห์รูล ยาซีน ลิมโป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรร่วมกับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนเกษตรกรและผู้เกี ่ยวข้องด้านธุรกิจรังนก และผลักดันการส่งออก        
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของประธานาธิบดีที่ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดต่างประเทศให้มากท่ีสุด  

แหล่งที่มา :  pertanian.go.id ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม 2565 
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สภาหอการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เชิญชวนคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจด้านการเกษตรและประมง 

 

นายอังฆาวีรา รองหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยี สภาหอการค้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เชิญชวน     
คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการประกอบการธุรกิจด้านเกษตรและประมง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2566 
ศักยภาพภาคเกษตรและประมงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ตลาดมีความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น อินโดนีเซียเป็น
ประเทศท่ีมีพ้ืนที่เหมาะสำหรับการทำเกษตร และมีความยาวตลอดชายฝั่งทะเลขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก 
ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศมีจำนวนมาก และยังต้องการนักลงทุนมาดำเนินการธุรกิจการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของประเทศที่ทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ ยังต้องการการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว   
ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล การขนส่งและห้องเย็น ที ่จะนำมาซึ ่งการจ้างงานเพิ ่มขึ ้น นอกจากนี้ยังเชื ่อว่า คนรุ ่นใหม่           
ที่เริ่มประกอบธุรกิจนั้นจะเป็นแรงสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรและประมงในอนาคต ผ่านการ  
บูรณาการร่วมกันระหว่างการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล และการให้คำปรึกษาที่ดีจากภาคเอกชนที่มี
ประสบการณ์นั่นเอง  

แหล่งที่มา : Detikfinace ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2565 
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เมืองโบกอร จังหวัดชวาตะวันตก สร้างกฎระเบียบการทำเกษตรอินทรีย์ 

 
คณะกรรมการร่างกฎหมายส่วนท้องถิ ่น (Raperda) ได้นำเสนอระบบการทำเกษตรอินทรีย์ต่อที ่ประชุม      

และสรุปร่างกฎระเบียบทางด้านเกษตรอินทรีย์ หลังได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชวาตะวันตก 
โดยระเบียบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่น่าเชื่อถือและ         
มีความยั่งยืน รวมถึงสร้างความผาสุขให้แก่เกษตรกร โดยได้มีการกำหนดขอบเขตให้แก่เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์   
จะได้รับสวัสดิการและระบบประกันการเกษตร ทำให้เกิดความผาสุขในครัวเรือนเกษตรกรในเมืองโบกอร      
ในอนาคต  

ระเบียบการทำเกษตรอินทรีย์ ประกอบไปด้วย 15 บท 30 มาตรา การดำเนินการรับรองกฎระเบียบ
ได้ผ่านการลงมติในที่ประชุมกับเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร และสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองโบกอร ซึ่งจะนำเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเขตโบกอรต่อไป 

แหล่งที่มา :  Bogor Online ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม 2565 
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กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงจัดประชาพิจารณ์ก่อนเข้าสู่การจำลองการทำประมงที่วัดได้ 

 

 กรมจับสัตว์น้ำ (DJPT) กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงจัดการประชาพิจารณ์ในหัวข้อ แผนการ

ร่างกฎหมาย สำหรับการทำประมงที่วัดได้ ณ กรุงจาการ์ตา ในรูปแบบไฮบริด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยใน

กิจกรรมนี้ ได้เชิญนายอาฏุส ซูเฮรมัน หัวหน้าทีมรับผิดชอบการทำประมงที่วัดได้ นายริ ดวาน มูลยานา 

ผู้อำนวยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง นายอะหมัด ฟุรกอน ผู้อำนวยการการบริการและการอนุญาตการทำ

ประมง และนายมูฮัมหมัด อิดนิลละห์ ผู ้อำนวยการโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือทางประมง กระทรวง

กิจการทางทะเลและประมง โดยในการเสวนาได้อธิบายและชี้แจงการเตรียมพร้อมในการทดลองดำเนินการ

การทำประมงที่วัดได้ในวันที่ 1 มกราคม 2566 นี้ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้ประกอบการ และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดเป้าหมาย ระเบียบต่างๆ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงท่ีวัดได้ต่อไป 

แหล่งที่มา :  Republika ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
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จังหวัดสุมาตราเหนือส่งออกยางลดลง เนื่องจากผู้ซื้อหันไปซ้ือไทยและเวียดนาม 

 

 สมาคมยางแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (GAPKINDO) เปิดเผยการส่งออกยางพาราจากจังหวัดสุมาตราเหนือ 
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ว่ามีปริมาณลดลง 20,237 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 
2565 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงประมาณ 363,296 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.1 
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงตุลาคม 2564 โดยปริมาณการส่งออกแต่ละเดือนลดลงประมาณ 
38,000 – 40,000 ตัน สาเหตุมาจากประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ อเมริกาลดปริมาณการนำเข้ากว่า 1,048 ตัน คิดเป็น 
ร้อยละ 55.5 ขณะที่สาธารณรัฐบราซิลนำเข้าลดลงประมาณ 2,220 ตัน คิดเป็นร้อยละ 30.30 เมื่อเทียบกับ
เดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจากหันไปสั่งซื้อยางจากประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ถูกกว่า ทำให้สามารถแข็งขันด้านราคาได้ดีกว่าอินโดนีเซีย  โดย GAPKINDO หวังว่าในเดือนธันวาคม 2565 
เศรษฐกิจอินโดนีเซียจะปรับตัวดีขึ้น 

ปัจจุบันราคายาง TSR20 ในตลาดล่วงหน้า Singapura (SGX) ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2565 อยู่ที่
ประมาณ 137 เซนต์ต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม สภาวะผลผลิตยางพาราในเกาะสุมาตราเหนือลดลง เนื่องจาก
ฝนที่ตกเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณน้ำฝนทั่วพ้ืนที่ ส่งผลให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลงด้วย 

แหล่งที่มา :  Tribun Medan ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
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หน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมปริมาณและราคาข้าว (BULOG) ม่ันใจราคาข้าวในตลาดมีเสถียรภาพ 

 

 นายอาวัลลุดดีน อิกบัล เลขาธิการหน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมปริมาณและราคาข้าว (BULOG) 
เปิดเผยว่า การนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อเติมปริมาณข้าวสำรองภายในประเทศของรัฐบาล จะช่วยให้
ราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยสำนักงานความมั่นคงอาหารแห่งชาติได้ประกาศราคา
เฉลี่ยข้าวคุณภาพระดับกลาง อยู่ที่ 11,390 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม ต่างจากราคาขายปลีกสูงสุด (HET) ที่อยู่ที่ 
9,450 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม โดยการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศครั้งนี้ รัฐบาลมีแผนการกระจายข้าวสู่ผู้บริโภค 
โดยจะขายให้ผู้ประกอบการในราคา 8,300 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม และคาดว่าผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงได้ในราคา
ประมาณ 9,000 – 9,450 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม 

หน่วยงาน BULOG ได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าวเพ่ือการบริโภค จำนวน 500,000 ตัน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 
ช่วง โดยช่วงแรกจะนำเข้าภายในปี 2565 จำนวน 200,000 ตัน และช่วงที่สองภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
จำนวน 300,000 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงแรกจะนำเข้าจากประเทศไทย จำนวน 130,000 ตัน เวียดนาม จำนวน 
60,000 ตัน และปากีสถาน จำนวน 10,000 ตัน 

แหล่งที่มา : Bulog ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2565 
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กระทรวงเกษตรยืนยันผลผลิตพริกเพียงพอสำหรับความต้องการในช่วงปลายปี 

 

นายปรีฮัสโต เซตยันโต อธิบดีกรมพืชสวน กระทรวงเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการชุดที่ 4     
สภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณพริกในตลาดบาดุง เมืองเดนปาซาร์ 
จังหวัดบาหลี เตรียมพร้อมต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 พบว่าปริมาณพริก  
มีเพียงพอสำหรับการบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั่วประเทศ โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 - 35,000 รูเปียห์ 
(69.76 - 81.39 บาท) ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนธันวาคมมีพื้นที่ปลูกพริกที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 
12,000 – 14,000 เฮกตาร์ทั่วประเทศ  

อธิบดีกรมพืชสวนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีฝนตกชุกทั่วประเทศ ทำให้พื้นที่
ราบสูงบนเกาะชวา บาหลี และนูซาเตงการาตะวันตก มีผลผลิตพริกอย่างต่อเนื่อง และขอให้เกษตรกรเฝ้าระวัง
สวนพริกให้มากขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม เนื่องจากมีฝนและพายุที่หนักขึ้น อาจส่งผลให้สวน
พริกเสียหายได้ นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามสนับสนุนการกระจายผลผลิตพริกไปยังผู้บริโภค และให้
ความช่วยเหลือด้านการตลาดอีกด้วย  

แหล่งที่มา : pertanian.go.id ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 2565 
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กระทรวงอุตสาหกรรมหนุนงบประมาณขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปยางกว่า 109 ล้านล้านรูเปียห์ 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาแปรรูปยางพารา เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมสมัยใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น ผ่านกลยุทธ์การพัฒนาแต่ต้นน้ำจนถึง
ปลายน้ำ การเพิ ่มมูลค่าให้ก ับผลิตภัณฑ์ยางและดูดซับยาง ทำให้เกิดการขับเคลื ่อนของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยรัฐบาลได้พยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหายางภายในประเทศ ส่วนหนึ่ง ได้ดำเนินการ
ผ่านกรอบความร่วมมือสภาไตรภาคียางพารา Tripartite Rubber Council (ITRC) เป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างประเทศผู้ผลิตยางหลักของโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย ซึ่งทั้งสามประเทศร่วมกันทำ
ข้อตกลงลดการส่งออกผ่านโครงการ Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) ที่ดำเนินการมาแล้วหลาย
ครั้ง โดยการลดการส่งออกเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว เพ่ือกระตุ้นความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานเพ่ือให้มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการปรับปรุงราคายางธรรมชาติต่อไป 

นายปูตู จูลี อัรดีกา อธิบดีกรมอุตสาหกรรมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2564 การแปรรูปยางในประเทศ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 109 ล้านล้านรูเปียห์ ซึ่งกระจายไปยัง
เกษตรกว่าประมาณ 2.5 ล้านคน อีกทั้งมีการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 60,000 ราย 
และแรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอีก 258,000 ราย  

ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปสำหรับการใช้งานในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20 ครอบคลุมอุตสาหกรรม
ยางรถยนต์ การหล่อดอก (vulkanisir) บังโคลนท่าเรือ (dock fender) สินค้าทางเทคนิคด้านยาง และอื่นๆ 
สำหรับการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 80 ในรูปแบบกึ่งสำเร็จ ในรูปของเศษยางและยางแผ่นรมควัน (RSS) 
นอกจากนี้ รัฐบาลมีความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยางในประเทศผ่านโครงการส่งเสริมความ
ต้องการ (Demand Promotion Scheme : DPS) ซ่ึงนโยบายที่มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมการดูดซับยางธรรมชาติ
ในประเทศและลดการนำเข้าสินค้ายางสำเร็จรูป โดยเริ่มดำเนินโครงการ DPS ตั้งแต่ปี 2559 รัฐบาลได้พัฒนา
ถนนยางสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของถนนในประเทศและถนนในภูมิภาคในพื้นที่ที่มีการผลิตยาง    แต่จนถึง
ขณะนี้ดำเนินการสร้างถนนยางไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ จึงยังไม่สามารถเพ่ิมเพ่ิมการดูด
ซึมยางธรรมชาติทั่วประเทศได้ 

แหล่งที่มา : KOMPAS ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม 2565  
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กระทรวงเกษตรพัฒนาเทคโนโลยี Soil Block ในการปลูกหอมแดง กระเทียม และพริกในชวากลาง 

 

กรมพืชสวน กระทรวงเกษตร พัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับเกษตรกรพืชสวนในตำบลบันซารี อำเภอ
เตมันฆง จังหวัดชวากลาง โดยใช้เป็นพื้นที่นำร่องการใช้เทคโนโลยี “Soil Block” เพ่ือพัฒนาการปลูกหอมแดง 
กระเทียม และพริก ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและเร่งการเติบโตของ
เมล็ดพันธุ์ได้ง่ายขึ้น ผ่านสารอินทรีย์ในดินที่ได้จากการตกตะกอนในหนองน้ำ รวมกับปุ๋ยคอก ฟอสเฟต
ธรรมชาติ ปูนโดโลไมต์ เปลือกมะพร้าว และพรุ ทั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มปริมาณผลผลิตของหอมแดง กระเทียม 
และพริกได้มากขึ้น โดยพื้นที่ 1 เฮกตาร์จะสามารถเก็บเกี่ยวหอมแดงและกระเทียมได้ประมาณ 12 ตัน และ
สามารถเก็บเก่ียวพริกได้ประมาณ 250 กิโลกรัม   

 รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนการใช้เทคโนโลยี Soil Block บนพื้นที่ทางการเกษตร 250,000 เฮกตาร์ทั่วประเทศ 
สำหรับโครงการนำร่อง Soil Block จะดำเนินการกับต้นกล้าพริกจำนวน 5 ล้านต้น บนพื้นที่ 250 เฮกตาร์ 
(1,562 ไร่) และกระจายไปยังเมืองต่างๆ อาท ิเตมันฆง โวโนโซโบ บันจารเนอฆารา มาเฆอลัง ฆูนุงกีดุล มาจาเลงกา       
กูนีงัน  ซูเมอเดง ฆารุต จิอันจุร และซูกาบูมี และต้นกล้าหอมแดง (TSS) จำนวน 5 ล้านเมล็ด บนพ้ืนที่ 10 เฮกตาร์ 
จะกระจายไปยังอำเภอเตอมันฆง และโวโนโซโบต่อไป 

แหล่งที่มา : Dirjen Hortikultura ฉบับวันที่ 21 ธันวาคม 2565 
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อินโดนีเซียเริ่มใช้ ‘วีซ่าบ้านหลังที่สอง’ ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ 

 

อินโดนีเซียเปิดตัว “วีซ่าบ้านหลังที่สอง” (Second Home Visa) ซึ่งจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนัก
อาศัยอยู่ในประเทศไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ 10 ปี เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่21 ธันวาคม 2565 

นายญาซอนนา ลาวลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของอินโดนีเซีย เผยว่าวีซ่า
ดังกล่าวมุ่งดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาทำธุรกิจในอินโดนีเซีย ซึ่งชาวต่างชาติสามารถยื่นคำร้อง
เพื ่อขอว ีซ ่าใบอนุญาตพำนักแบบจำกัด (Limited Stay Permit) และว ีซ ่าใบอนุญาตกล ับเข ้ามาใน
ราชอาณาจักร (Re-Entry Permit) โดยผู้ยื ่นคำร้องมีสิทธิได้รับใบอนุญาตพำนักบ้านหลังที่สอง (Second-
Home Stay Permit) โดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่เขตอาณาของอินโดนีเซียและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผู้ที่
ไม่ใช่พลเมืองอินโดนีเซียหรือผู้ค้ำประกัน สามารถยื่นขอวีซ่าบ้านหลังที่สองผ่านเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้า
เมืองอินโดนีเซีย ผู้ยื่นขอวีซ่าบ้านหลังที่สองจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน มูลค่า 2 พันล้านรูเปียห์ (ราว 
4.4 ล้านบาท) ที ่ออกโดยธนาคารของรัฐ หรือใบรับรองสิทธิการครอบครองทรัพย์สินในอินโดนีเซีย ต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกใบอนุญาตพำนักบ้านหลังที่สอง 
นอกจากนี้ ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้อันมิใช่ภาษีของรัฐ จำนวน 3 ล้านรูเปียห์ (ประมาณ 6,700 
บาท) ซึ่งสามารถชำระนอกอาณาเขตอินโดนีเซียผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ ได้ ทั้งนี้ ลาวลีเผยว่านโยบายนี้
จัดทำขึ้นเพ่ือรองรับชาวต่างชาติจำนวนมากที่ย้ายถิ่นฐานมายังอินโดนีเซียเพ่ือดำเนินธุรกิจต่างๆ 

แหล่งที่มา : Agriculture Special ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2565  
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กระทรวงสังคมแก้ปัญหาเกลือล้นตลาด โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

 

นางตรี ริสมาฮารานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคม กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมที่จะดูดซับ เกลือและ
สนับสนุนด้านการตลาดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเกลือท้องถิ่นในอำเภอกูซัมบา จังหวัดบาหลี ผ่าน
โครงการ Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) เพื ่อเป็นทางเลือกสำหรับนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆ โดยเกลือเป็นสินค้าหลักของอำเภอกูซัมบาที่ผลิตโดยเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา
กระทรวงสังคมได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือด้วยการมอบถุงยังชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำนาเกลือ ได้แก่ เต็นท์อุโมงค์ขนาด 4 x 26 เมตร จำนวน 8 ยูนิต  สามารถสร้าง
ผลผลิตประมาณ 50 กิโลกรัม ต่อ 1 เตน็ท์ ข้อดีคือ น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถเก็บ
เกี่ยวในเวลากลางคืนได้ด้วย ในเดือนสิงหาคม 2565 เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจำนวน 2 ครั้ง สามารถขาย
ได้มากถึง 130 กิโลกรัม ขณะเดียวกัน เกลือขั้นต้นสำหรับอาหารสัตว์ขายในราคา 1,500 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม 
และของเสียจากเกลือสามารถขายได้มากถึง 40 ถัง ถังละ 35 ลิตร ในราคา 90,000 รูเปียห์ต่อถัง  

แแหล่งที่มา : liputan 6 ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2565 
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ประธานาธิบดีโจโก วีโดโดหารือทวิภาคีร่วมกับประธานาธิบดีเวียดนาม  

 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้การต้อนรับ
นายเหงียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ วังประธานาธิบดี เมืองโบกอร 
จังหวัดชวาตะวันตก โดยได้มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างอินโดนีเซียและเวียดนาม โดยประธานาธิบดี
อินโดนีเซียขอให้เวียดนามลดข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอินโดนีเซีย เนื่องจากขณะนี้ผลไม้จาก
อินโดนีเซียประสบปัญหาในการส่งออกไปยังเวียดนาม และเสนอให้มีการหารือและแก้ไขปัญหา เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการค้าระหว่างกันภายในปี 2571 มูลค่ากว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าอาจบรรลุ
เป้าหมายเร็วขึ้นในปี 2566 ก็ได้  

ในปี 2564 การค้าระหว่างอินโดนีเซียและเวียดนามมีมูลค่ากว่า 11.06 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกท้ังในช่วง
ห้าปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างสองประเทศยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.77 จึงเชื่อได้ว่าการค้าระหว่างสองประเทศจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายการค้าระหว่างกันในปี 2571 ได้ หากทั้งสองฝ่ายร่วมมือกัน
และช่วยอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าเกษตรของอินโดนีเซียไปยังเวียดนาม 

แหล่งที่มา : CNN Indonesia ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2565 
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นักลงทุนต่างประเทศเห็นโอกาสการลงทุนต้นปอและสินค้าพืชไร่ของอินโดนีเซีย 

 

บริษัท PT. Sahabat Mitra ร่วมกับบริษัทคู่ค้า PT. Gaong Daol Indonesia จากสาธารณรัฐเกาหลี
ได้จัดทำข้อตกลงร่วมลงทุนและพัฒนาการปลูกต้นปอแก้ว หรือที่เรียกว่า Kenaf ในพื้นที่ที ่มีศักยภาพทั่ว
ประเทศกว่า 1,000 เฮกตาร์ เนื่องจากต้นปอแก้วเป็นสินค้าพืชไร่ที่เป็นที่ต้องการของหลายประเทศ สามารถ
นำไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมด้านเส้นใยพืชอื่นๆ ด้วย   

กระทรวงเกษตรพยายามดึงดูดนักลงทุนด้านพืชไร่ และขยายการตลาดไปยังผู้ประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศ (Business networking) ปัจจุบันมีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ ่นสนใจเข้ามาลงทุนทดลองนำปอแก้ว   
ไปเป็นแหล่งพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีนาโน โดยมวลชีวภาพที่เหลือจากเส้นใยปอแก้ว ได้แก่ แกนปอแก้ว 
สามารถนำไปใช้สำหรับยาง G2 ไบโอเอทานอล กระดาษ เยื่อกระดาษ และวัสดุอื ่นๆ ที่ต้องการเซลลูโลส      
ในปริมาณน้อย สำหรับการตลาดสินค้าปอแก้วจำเป็นต้องมีระบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้การพัฒนาสินค้า
สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศไ ด้ นอกจากนี้ กรมพืชไร่ 
พยายามขับเคลื่อนการเพิ่มผลผลิตสินค้าพืชไร่เพื่อการส่งออก ส่งผลให้สร้างรายได้เข้ามาในประเทศได้มากข้ึน 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้มุ่งเน้นไปยังสินค้าต่างๆ ประกอบด้วย น้ำมันปาล์ม ยางพารา มะพร้าว 
กาแฟ โกโก้ ชา เครื่องเทศ และอื่นๆ โดยวางเป้าหมายมูลค่าการส่งออกสูงถึง 1,400 ล้านล้านรูเปียห์ต่อปี 
ภายในปี 2567 

แหล่งที่มา : Dirjen Perkebunana ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2565 
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สำนักงานเกษตรอำเภอซีตูบุนโดลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอุดหนุน 

 

 สำนักงานเกษตรอำเภอซีตูบุนโด จังหวัดชวาตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย
ยูเรียอุดหนุนจากรัฐบาล พบว่ามี 1 ร้านที่กระทำผิด จำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ 
โดยขายในราคา 400,000 รูเปียห์/100 กิโลกรัม ทั้งที่รัฐบาลกำหนดราคาไว้เพียง 225,000 รูเปียห์/100 
กิโลกรัมเท่านั้น ซึ ่งสำนักงานเกษตรอำเภอซีตูบุนโดได้ มีหนังสือแจ้งเตือนร้านค้าดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่กำหนดไว้ หากพบการกระทำผิดครั ้งต่อไปจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ต่อมา
เจ้าหน้าที่ได้ทราบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า ร้านดังกล่าวมีการกักตุนปุ๋ยยูเรียกว่า 5 ตัน เพ่ือจำหน่ายให้
เกษตรกรในราคาเกินควรอีกด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ย้ำให้สำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอ ติดตามและตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยูเรียอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยใน
ราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้ สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีอุปสรรคด้านราคาของปุ๋ย 

แหล่งที่มา : jatim.antaranews.com ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2565 

  

http://www.opsmoac.go.th/jakarta


 

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

www.opsmoac.go.th/jakarta 
 
 

18 
 

กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านผลิตเกลือพรีเมียม จังหวัดลัมปุง 

 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายมิฟตาฮุล ฮูดา ผู้อำนวยการกองธุรกิจประมง กระทรวงกิจการทาง
ทะเลและประมง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านผลิตเกลือพรีเมียม ณ หมู่บ้านปูเลาเลฆุนดี ตำบลปุนดูฮปีดาดา 
อำเภอเปอซาวารัน จังหวัดลัมปุง และมอบสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น 
อุโมงค์สำหรับผลิตเกลือ จำนวน 6 ยูนิต จอบ ถุง ถังน้ำ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจเกลือ โดยหมู่บ้าน   ปู
เลาเลฆุนดี สามารถผลิตเกลือระดับพรีเมี่ยม ซึ่งมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการว่ามีระดับโซเดียมคลอไรด์ 
(NaCl) อยู่ที่ร้อยละ 99.61 ถือว่าเป็นเกลือท่ีมีคุณภาพดี   

กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเล็งเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์เกลือ พยายามขับเคลื ่อน
สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตเกลือในประเทศ ให้เพียงพอต่อผู้บริโภคในประเทศ ตามนโยบายของประธานาธิบดี
โดยมีระเบียบราชการฉบับที่ 126 ปี 2022 ว่าด้วยการเร่งพัฒนาเกลือในประเทศ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน 
โดยต้องมีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาเกลือให้มีคุณภาพดีและมีปริมาณเพิ่มขึ้น เพียงพอ
ต่อผู้บริโภคในประเทศ 

แหล่งที่มา : ditjenbun.pertanian.go.id ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม 2565 
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กรมพืชไร่ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนพริกไทย จังหวัดลัมปุง 

 

 พริกไทยเป็นหนึ่งสินค้าเกษตรชั้นนำของจังหวัดลัมปุง มีพ้ืนที่ปลูกขนาดใหญ่อันดับสองรองจากจังหวัด
หมู่เกาะเบลิตุง ตั้งแต่ปี 2559 จังหวัดลัมปุงมีใบรับรองตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร์สำหรับการปลูกพริกไทยดำ     
จากข้อมูลสถิติพืชไร่ พื้นที่ปลูกพริกไทยในจังหวัดลัมปุงในปี 2563 อยู่ที่ 45,834 เฮกตาร์ กำลังการผลิต
ประมาณ 15,412 ตัน มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศในแถบทวีปยุโรป
และแอฟริกา แต่ขณะนี้อินโดนีเซียเผชิญกับอุปสรรคในการปลูกพริกไทย โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ต้นพริกไทยถูกโจมตีอย่างรุนแรงพอสมควรจากโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora capsici ในตำบล
เอร์นานิงงัน อำเภอตังฆามุส จังหวัดลัมปุง ซึ่งสำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช กรมพืชไร่ ส่งคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมพืช 
(POPT) เข้ามาดำเนินการตรวจสอบในพ้ืนที่ (Ground check) โดยปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายอารักขาพืชไร่ของ
ศูนย์ศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดลัมปุง และผู้อำนวยการสำนักงานพืชไร่และปศุสัตว์ของอำเภอตังฆามุส   
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้พูดคุยและสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น โดยมีข้อสังเกตว่า อาการและการ
แพร่กระจายของโรคโคนเน่าสามารถสังเกตได้จากใบของต้นพริกไทยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเหี่ยวเฉา ซึ่งจะ
ทำให้ใบไม้ร่วง ต้นและกิ่งแห้งและผุกร่อน และรากเน่าเป็นสีน้ำตาล และแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากฝนที่ตกลงมาในปริมาณมากและภาพพ้ืนดินค่อนข้างเละ 

แหล่งที่มา : ditjenbun.pertanian.go.id ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2565 
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